



ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๖๓๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดู่สิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗  
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย”  
ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง  
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ  
ตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สารรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมเทป  
การอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของจังหวัด และแจ้งให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรสังกัดองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ สำหรับจังหวัดชลบุรีขอให้แจ้งเมืองพัทยาทราบด้วย ทั้งนี้ เทปการอ่านสารฯ  
สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



เทปการอ่านสารฯ

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจิรประภา เพ็ญศรี โทร. ๐๘ ๖๘๕๑ ๔๙๔๑



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗  
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน  
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น

นับจากปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๑๙ ปี ที่การปกครองท้องถิ่นไทย ได้มีพัฒนาการมาโดยลำดับ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

กว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา โลกและประเทศไทยของเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ มิติทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ได้สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิตของประชาชน และในการบริหารจัดการภาครัฐ

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ มีความ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เข้าใจความเป็นไปของโลก เข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน และทำงานเชิงรุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่ เข้ากับการบริการ และการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแสงนำใจ ในการมุ่งมั่น ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน เกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุข อย่างยั่งยืน”

ในโอกาสนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว ให้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยกันนำพาท้องถิ่นไทย ให้เจริญก้าวหน้าและผาสุกต่อไป



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย